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โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
 ก่อนเปิดการประชุม (เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา  
คนที่สอง ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที ่เกี ่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน  
หรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จำนวน ๑๒ คน เป็นเวลาพอสมควร 
 เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที ่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
  ๑. เรื ่องที ่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื ่อง คือ รับทราบผล 
การดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
  ๒. เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
   ๒.๑ รับทราบเรื ่องพลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู ้บัญชาการทหารบก (อัตรา  
พลเอกพิเศษ) ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับโอนมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ ดำรงตำแหน่ง ผู ้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู ่หัว (อัตรา พลเอกพิเศษ) ตั ้งแต่วันที ่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ ่งผู ้บัญชาการทหารบกนั้น 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๖๙ (๔) ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๔๘ คน ดังนั้น ในการประชุมวุฒิสภาจะต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  คือ ตั้งแต่ ๑๒๔ ท่านขึ้นไป  
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
   ๒.๒ ร ับทราบการพ ิจารณารายงานของสภาผ ู ้แทนราษฎร  ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุม 
ได้พิจารณารับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน ๒๕๖๖ 



๒ 
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และปี ๒๕๖๔ และรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
   ๒.๓ ร ับทราบการพ ิจารณารายงานของสภาผ ู ้แทนราษฎร  ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ครั ้งที ่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั ้งที ่หนึ ่ง)  วันพฤหัสบดีที ่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.ประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ 
   ๒.๔ ร ับทราบการพ ิจารณารายงานของสภาผ ู ้แทนราษฎร ในคราวประชุม 
สภาผู ้แทนราษฎร ครั ้งที ่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั ้งที ่หนึ ่ง) วันพฤหัสบดีที ่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี  ๒๕๖๕ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม    
  รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๓ ครั้ง 
  - ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีคร้ังที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
  - ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีคร้ังท่ีหน่ึง) วันองัคารท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ 
  - ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีคร้ังท่ีหน่ึง) วันจนัทร์ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 (๓) กระทู้ถาม  (ไม่มี) 

 เรื่องด่วน      จำนวน ๒ เรื่อง 

 

  ตามที่ที ่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่ ๒ (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผลปรากฏว่า นายสถาพร  วิสาพรหม ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และโดยที่มาตรา ๑๔ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณี 
ที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อ

 ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
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วุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหา
ในครั้งใหม่นี้ไม่ได้   
    บัดนี ้ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ได้พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๑ คน คือ นายเอกวิทย์  วัชชวัลคุ ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกา โดยได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยแล้ว จึงได้เสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าว มายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ กำหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็น
สำหรับตำแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

  ผลการพิจารณา 
  ที ่ประช ุมได ้ม ีมต ิต ั ้ งคณะกรรมาธ ิการสาม ัญเพ ื ่อท ำหน ้าท ี ่ตรวจสอบประว ัติ   
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายจรินทร์  จักกะพาก      ๒. นายเฉลา  พวงมาลัย   
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ   ๔. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ   
  5. พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง      6. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี 
  7. นายธานี  สุโชดายน    ๘. นายพลเดช  ปิ่นประทีป 
  ๙. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์      ๑๐. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย 
  ๑๑. พลเอก สำเริง  ศิวาดำรงค์      ๑๒. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ 
  ๑๓. นางอภิรดี  ตันตราภรณ์      ๑๔. พลเอก อู้ด  เบื้องบน   
  ๑๕. พลตรี โอสถ  ภาวิไล   

  โดยกำหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภา  
มีมติตั้ง 
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  ผลการพิจารณา 
  ตามที่ได้มีผู้ยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบ นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ 
สมาชิกวุฒิสภา ว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามข้อบังคับ  
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ นั้น 
  คณะกรรมการจร ิยธรรมว ุฒ ิสภาได ้พ ิจารณา เร ื ่องด ังกล ่าวเสร ็จเร ียบร ้อยแล้ว  
เมื่อได้นำเสนอรายงานของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาซึ่งเป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว  
โดยที่คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเสียงข้างมากเห็นว่า กรณีตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นายกิตติศักดิ์  
รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยการกระทำอันอาจทำให้บุคคลอื่น 
เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความเห็นที่มีลักษณะเป็นการใส่ร้ายหรือเสียดสี
บุคคลอื ่น หรือนำเอาเรื ่องที ่เป็นเท็จมาอภิปรายหรือแสดงความเห็น ในการประชุม ตามข้อบังคับ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง 
และเห็นสมควรให้วุฒิสภามีมติว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๓ วรรคสาม กำหนดให้มติของวุฒิสภาที่เห็นว่ามีหลักฐานและ
ข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้วุฒิสภามีมติ 
ว่ากล่าวตักเตือน ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ปัจจุบัน 
มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๔๘ คน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
จึงเท่ากับ ๑๒๔ คะแนน ขึ้นไป  
  จากนั ้น ท ี ่ประช ุมได ้ม ีมต ิ เห ็นชอบให ้ม ีการออกเส ียงลงคะแนนโดยให ้กระทำ 
เป็นการลับ ตามที่มีสมาชิกเสนอญัตติ ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๗ โดยที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับ  
ด้วยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ๙๓   คะแนน 
  ไมเ่ห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา  ๓๓   คะแนน 
  ไม่ออกเสียง  ๓๗   คะแนน 
 

 ๒. รายงานผลการพิจารณาเรื ่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภา (นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา) (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๒) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคาร 
ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖) 



๕ 
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  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า คะแนนเสียงที่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (คือไม่ถึง ๑๒๔ 
คะแนน) ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๔๓ วรรคสาม จึงถือว่า นายกิตติศักดิ์   
รัตนะวราหะ มิได้กระทำการอันอาจทำให้บุคคลอื่นเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
หรือให้ความเห็นที่มีลักษณะเป็นการใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลอื่นหรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปราย
หรือแสดงความเห็นในการประชุม ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง  

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  จำนวน ๑ เรื่อง 

 

  ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธ ิการการสาธารณสุข (นายเจตน ์  ศ ิรธรานนท์ ) ประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู ้ส ูงอาย ุเพ ื ่อรองร ับส ังคมสูงวัย  
(พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม) พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ (นางบุญศิริ  จันศิริมงคล  นางสาวสุพัตรา   
ศรีวณิชชากร รองศาสตราจารย์ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสนา  บุญธรรม) 
ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ขณะนี้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชากรสูงอายุมีถึง ๑ ใน ๕ และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ในอีก ๑๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๗๘) โดยประมาณการว่า จะมีประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
ซึ่งแม้ว่าประชากรไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่กลับพบว่า ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
มีปัญหาสุขภาพจิตและตกอยู่ในภาวะทุพพลภาพเพิ ่มขึ ้น ส่วนหนึ่งมาจากผู ้สูงอายุไม่มีการวางแผน 
การเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ดีพอรวมทั้งโครงสร้างของสังคมไทยที่ยังมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดู
จากบุตรหลาน ถูกทอดทิ ้ง จ ึงเป็นสาเหตุให้เก ิดปัญหาสังคมต่อเนื ่องไปยังปัญหาทางเศรษฐกิจ   
โดยการจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่เป็นทางการ ซึ่งดำเนินการตามนโยบาย
ของภาครัฐ และรูปแบบเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการดูแลในระดับครอบครัว การขับเคลื่อนงาน 
ด้านผู้สูงอายุของภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการทำงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ หรือมีความซ้ำช้อน  
ทั้งในเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่  

 
 
 

 - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคม 
สูงวัย ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
 



๖ 
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คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอให้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบการบูรณาการ 
ที่เหมาะสมตามบริบทพื ้นที่  การจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมและระบบสวัสดิการที ่เอื ้อต่อการดำรงชีวิต  
ของผู ้สูงอายุ การเชื ่อมโยงการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องไปยังท้องถิ่น  
การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพในระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ  การสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของชุมชน 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา 

ภายหลังที ่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที ่ประชุมแล้ว ประธานของที ่ประชุม   
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า ควรหาแนวทาง 
การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้ประชากรตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพดี 
ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพได้ ควรมีระบบการควบคุมดูแลมาตรฐานคุณภาพผู้บริบาลผู้สูงอายุ  
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว และขอให้เพิ่มเติมเรื ่อง (๑) ข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ชัดเจนว่าต้องการ  
ให้ปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพผู ้ส ูงอายุอย่างไร (๒) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุ  
โดยภาคประชาสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม (๓) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และ (๔) แผนพัฒนาประชากร
เพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๘๐ ไว้ในรายงานฉบับนี้ 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา  ประธานคณะกรรมาธิการ ประธานคณะ 
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย พร้อมด้วย 
อนุกรรมาธิการ (นายอาคม  ประดิษฐสุวรรณ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า รายงานฉบับนี้ มุ่งเน้นการศึกษา 
ในเรื ่องระบบสุขภาพ ซึ ่งจะมีความหมายกว้างกว่างานด้านสาธารณสุข และมุ่งเน้นไปที่กลุ ่มผู ้สูงวัย  
ที่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นด้วยว่า การดูแลผู้สูงวัยให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี  
ต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา กล่าวคือ ให้มีการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม และเมื่อคลอดแล้วก็ต้องส่งเสริม 
สุขภาวะตั้งแต่วัยเด็ก เยาวชน และวัยทำงาน รวมถึงเห็นด้วยกับการสนับสนุนในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม  
ให้เข้ามามีบทบาทในระบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ ่งจะนำไปปรับเพิ ่มเติมไว้ในรายงานฉบับนี้ต่อไป  
สำหรับการกำหนดมาตรฐานคุณภาพผู ้อภิบาลผู ้สูงอายุนั ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณผู้อภิบาลผู้สูงอายุ 
  ที ่ประชุมพิจารณาแล้วเห ็นชอบด้วยก ับรายงานพร้อมทั ้งข ้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส ่งรายงานพร้อมทั ้งข ้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี  
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา  
 
 
 
 สำนักการประชุม 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 


